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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. อ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๕. อ.ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. รศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๗. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๘. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์ นักวิชาการศึกษา 
๔. น.ส.นิตยา  ไชยปัญญา  นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ เร่ืองท่ัวไป 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางมาขอดูพ้ืนท่ี
หอประชุมใหญ่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดติวให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาลําปางและลําพูน ในวันท่ี ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใน
การจัดงานคร้ังนี้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกคณะเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมท้ังดู
พ้ืนท่ีหอประชุมใหญ่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําประชาชนในจังหวัดลําปางมาทําดอกไม้จันท์ 
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็จะมีการจัดประชุมหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยปีนี้จะจัดท่ีจังหวัดลําปาง 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๑.๒ การรับนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษาต่ํากว่า ๑๐ คน 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เร่ืองของการรับนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีมี
นักศึกษาต่ํากว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยจะของดรับนักศึกษา โดยจะขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้
ย้ายไปสาขาอ่ืน ยกเว้นสาขาท่ีมีนักศึกษาเต็มตามจํานวนรับแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะขอความร่วมมือ
ให้นักศึกษาย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยใกล้เคียง โดยท่ีมหาวิทยาลัยจะติดต่อประสานงานการเข้าศึกษา
ให้กับนักศึกษา สําหรับสาขาวิชาท่ีมีการงดรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่ปิดสาขา แต่จะให้
ดําเนินการดูแลนักศึกษาท่ีคงค้างอยู่ต่อไป  ในขณะเดียวกันอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ จะต้องมา
ช่วยกันพัฒนาหรือย้ายไปรวมกลุ่มกับสาขาอ่ืนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อไป  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๓ การปิด-เปิดภาคเรียน 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การปิด-เปิดภาคเรียน จะเช่ือมโยงกับเร่ือง
ของ Admission  ซ่ึงปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรอบเดียว ถึงแม้ว่าระบบการรับของเราจะประกาศไป
เป็นรอบ แต่เม่ือมีผู้สมัครเข้ามาสมัครเรียน หน่วยงานท่ีดูแลการรับสมัครจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ว่าสามารถสมัครได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าผู้สมัครมาก่อนเวลารับสมัครก็จะต้องให้ผู้สมัครเขียนใบสมัคร
ท้ิงไว้และหน่วยงานท่ีดูแลการรับสมัครจะต้องติดตามผู้สมัครเม่ือถึงเวลาท่ีระบบเปิดรับสมัคร   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ 
 รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ นํา เสนอว่า ตามท่ีได้ มีการประชุมคณะกรรมการ                  
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐                          
ณ ห้องประชุม โอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน
การประชุม จํานวน ๕ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี ๕.๑ เร่ืองการกําหนดจํานวน
ทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้พิจารณา
จัดทําประกาศ เร่ือง กําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมานั้น ขณะนี้
อธิการบดีได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า ตามท่ีบุคลากรสายวิชาการจะต้องได้รับ
การพัฒนา เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ         
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร มาพูดคุยกับอาจารย์เพ่ือให้รับรู้ รับทราบ เร่ืองของการบริหารงานวิชาการ           
ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับเร่ืองของการประกันคุณภาพ ประเด็นปัญหาของการเขียน มคอ.๓ การทําผลงาน
วิชาการ ดังนั้นบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดจะต้องได้รับการพัฒนาตามประเด็นดังกล่าว ต่อไป 
     มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๒ การปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะมีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือพิจารณาการจัด
รายวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่อาจารย์ท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๐  และวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จะจัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป เพ่ือช้ีแจงนโยบายการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๓ การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร English Program 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
จะเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปมาปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงความเข้าใจร่วมกัน พร้อมท้ังจะรับ
สมัครอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร English Program จํานวน ๑๐ วิชา วิชาละ ๑ คน  โดยจะต้องสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้คณบดีประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปท่ีสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ และขอความร่วมมือให้ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ เป็นสาขานําร่อง
ในการจัดทําหลักสูตร English Program โดยอธิการบดีก็จะเชิญท้ัง ๒ สาขาวิชา มาพูดคุยและเตรียม
ความพร้อมในลําดับต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน ๙ คน   
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 ๕.๒ การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยควรจะเข้าร่วม Clearing House หรือไม่ และกําหนดการเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ควรดําเนินการอย่างไร จึงขอให้คณะกรรมการเสนอข้อคิดเห็นและอภิปราย 
ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การไม่เข้าร่วมตามระบบ Clearing House และให้หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ขอให้ฝ่ายวิชาการนําไปตรวจสอบระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนอีกคร้ัง ก่อน
นําข้อสรุปนี้เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
 ๕.๓ การทบทวนข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศเก่ียวกับการบริหารวิชาการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารวิชาการ ดังนั้นจึงขอแต่ละ
คณะแจ้งรายช่ือคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารวิชาการ 
เพ่ือท่ีคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องพิจารณาปรับปรุง ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ไม่ให้            
ขัดต่อระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัย  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน ดังนี ้
 ๑. กําหนดรายช่ือคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการ
บริหารวิชาการ ดังนี้ 
     อ.อัคจร  แม๊ะบ้าน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     อ.อาระดา  พุ่มไพศาลชัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     อ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ คณะครุศาสตร์  
     อ.ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

     ผศ.ดร.สกลวรรณ  ห่านจิตสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     อ.ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ส่วนคณะวิทยาการจัดการขอนํากลับไปปรึกษาคณบดี แล้วจะแจ้งรายช่ืออีกคร้ัง 
 ๒. ให้คณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารวิชาการ 
ให้เสร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 ๕.๔ การจัดทําเอกสาร ๒ ภาษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า งานวิชาการได้รวบรวมเอกสารทางราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มาให้ท่านพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขแบบฟอร์ม เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัย
จะได้นําแบบฟอร์มดังกล่าวมาจัดทําเป็นเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ต่อไป 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐       หน้า  ๕ 

 

 มติท่ีประชุม  ให้ทุกคณะพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขแบบฟอร์ม และให้ส่งข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขให้กองบริการการศึกษา ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 ๕.๕ การเตรียมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจะขอใช้
พ้ืนท่ีหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะใช้สถานท่ีในการจัดติวให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖           
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปางและลําพูน ในวันท่ี ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงขอให้ทุกคณะ      
เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้เสนอข้อคิดเห็นในการจัดรูปแบบ           
การประชาสัมพันธ์ว่าควรเป็นอย่างไร  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แต่ละคณะใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 
๕-๗ นาที และขอให้แต่ละคณะเตรียมความพร้อมในการเตรียมเอกสาร การจัดกิจกรรม และนําเสนอ
หลักสูตรของแต่ละคณะ 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการได้กําหนดให้ดําเนินการประชุมทุกวันอังคารท่ี ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น แต่เนื่องด้วย
คณะกรรมการบางท่านมีภารกิจท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ ดังนั้น          
จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดวันประชุมในแต่ละเดือน ร่วมกันอีกคร้ัง 
 มติท่ีประชุม  โดยกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ทุกวันพุธท่ี ๒   
ของเดือน เวลา ๙.๓๐ น.  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐   น. 
 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


